



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา... ข้าวสด	
2. Q2ผลผลิตปาล์มออกมากดิ่งราคาตก รัฐพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก. แนวหน้า	
3. สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา... มติชน	
4. Q2ผลผลิตปาล์มออกมากดิ่งราคาตก รัฐพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก. naewna.com	
5. 'มัญญา' ขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่	เดลินิวส์ (กรอบ่าย)
6. เกษตรฯจัดยิ่งใหญ่'Mango of SIAM'2-6เม.ย. ที่สุดแห่งมะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก	แนวหน้า
7. จัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน	แนวหน้า
8. คอลัมน์: ห้องร้องทุกข์	ไทยรัฐ
9. มกอช. เดินหน้าตีวงเข้มกลุ่มเกษตรกรกรทำเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้ เข้าใจใช้ระบบ...	ไทยโพสต์
10. จัดทัพปูทางเลือกตั้ง ประเมินสถานการณ์คว่ำรัฐธรรมนูญ	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา...

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14572 หน้า : 8(ขวา)

สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงอาหารตามเป้า SDGs

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการนำร่องครั้งแรก ตามโครงการ Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region หรือ โครงการ SAS-PSA ซึ่ง สศก. โดยสำนักงานเลขานุการ AFSIS หรือ ASEAN Food Security Information System ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสำรวจการเกษตรแบบยั่งยืน ตามตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติ (UN) SDGs 2.4.1 Proportion of Agricultural Area under Productive and Sustainable Agriculture ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐ และผู้วางนโยบายด้านการเกษตร



การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นับเป็นการนำร่องสำรวจครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง โดยคัดเลือกอำเภอที่มีจำนวนประชากรเกษตรมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อ.พนมสารคาม (ต.บ้านหนอง) อ.สามชัยเขต (ต.ท่ากระดาน) อ.บางน้ำเปรี้ยว (ต.หนองทอง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา (ต.บางเตย) และ อ.บ้านโพธิ์ (ต.ลิบเอ็ดคอก) รวมจำนวนเกษตรกร

ตัวอย่าง 240 ราย เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ซึ่งจะครอบคลุมการสำรวจทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพาะปลูกพืช ผลผลิต มิติสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยและสารเคมี และ มิติทางสังคม อาทิ การใช้แรงงานภาคเกษตร การจ่ายค่าตอบแทน ปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการถือครองที่ดินของเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสำรวจถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกษตรกรต้องพบเจอในช่วงของการแพร่ระบาดที่ผ่านมาอีกด้วยเช่นกัน

“จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่า ปัจจุบัน ไทยมีจำนวนผู้อดอยากทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 9 ซึ่งมีระดับความอดอยากทั่วโลกกว่าร้อยละ 5 ที่ UN กำหนด ดังนั้น ไทยจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ต่อ UN ภายในปี 2573 โดยการลงพื้นที่นำร่องสำรวจในครั้งนี้ เราแบ่งทีมเป็น 7 สายสำรวจทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งผลสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ จะวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีของ FAO และที่สำคัญจะเป็นแนวทางหลักในการขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป ซึ่งการรายงานผล จะรายงานในรูปแบบบอร์ดชี้แจงต่อพื้นที่เกษตรกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ ยั่งยืน ไม่ยั่งยืน และยอมรับได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ในการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมกว่า 4.38 ล้านไร่” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ SAS-PSA มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี 8 เดือน (26 มีนาคม 2563 - 25 พฤศจิกายน 2565) โดยนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว ในส่วนของประเทศไทย ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจัดทำรายงานผลการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนเตรียมขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : Q2ผลผลิตปาล์มออกมามากดีงราคาตก รัฐพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก.

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11072 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

Q2ผลผลิตปาล์มออกมามากดีงราคาตก รัฐพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก.

นางอัญชญา ตรีไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 จำนวน 8,807.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เบื้องต้นได้จัดสรรให้กระทรวงพาณิชย์แล้ว 4,613.04 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือนและเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับการจ่ายเงินชดเชย กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข เช่นเดียวกับ การดำเนินโครงการฯ ในปี 2562 - 2563 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ปลูกจริง ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ประกันรายได้ที่โลกมีละ 4 บาท ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยทุกวันที่ 15 ของเดือน อย่างไรก็ตาม รอบในการจ่ายเงินวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาว่าราคาอ้างอิงผลปาล์ม น้ำมัน (อัตราน้ำมัน 18%) ที่โลกมีละ 6.25 บาท ซึ่งยังคงสูงกว่าราคาเป้าหมายที่โลกมีละ 4 บาท จึงยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร หากพิจารณาสถานการณ์การผลิตปาล์ม ปี 2564 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) สศก. คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิต 16.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 16.17 ล้านตัน ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3 โดยไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) มีปริมาณผลผลิต 3.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วง

เดียวกันของ ปี 2563 ร้อยละ 6 คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเดือนละ 0.16 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 0.20 ล้านตัน ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้จึงยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ด้านราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงไตรมาส 1 เฉลี่ยโลกมีละ 6.15 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยโลกมีละ 38.24 บาท อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) จะเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด คาดว่าจะมีผลผลิต 5.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 72 โดยเฉพาะเดือน พฤษภาคม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุด ประมาณ 1.99 ล้านตัน ดังนั้น คาดว่าราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 อาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1

“แม้ว่าผลผลิตช่วงไตรมาส 2 จะเริ่มมากขึ้นก็ตาม เกษตรกรควรให้ความสำคัญเรื่องการทำปาล์มคุณภาพ ยกกระดับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ให้เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม และขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ ซึ่งเกิดจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก สีผลปาล์มสุก ตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5 - 10 เมล็ดต่อทะลาย และหากเกษตรกรที่จ้างตัดปาล์มน้ำมัน ขอให้เกษตรกรควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันให้ได้คุณภาพดังกล่าว” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา...

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 15716 หน้า : 5(ล่างขวา)

สศก. นำร่องโครงการ SAS-PSA พื้นที่แห่งแรกของไทย ปักหมุด ฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ สำรวจพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เดินหน้าสร้างความมั่นคงอาหารตามเป้า SDGs

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการนำร่องครั้งแรก ตามโครงการ Supporting Agricultural Survey on Promoting Sustainable Agriculture in ASEAN Region หรือ โครงการ SAS-PSA ซึ่ง สศก. โดยสำนักงานเลขาธิการ AFSIS หรือ ASEAN Food Security Information System ได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสำรวจการเกษตรแบบยั่งยืน ตามตัวชี้วัดขององค์การสหประชาชาติ (UN) SDGs 2.4.1 Proportion of Agricultural Area under Productive and Sustainable Agriculture ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของเนื้อที่เกษตรที่ทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อเนื้อที่เกษตรทั้งหมด รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ภาครัฐ และผู้วางนโยบายด้านการเกษตร



การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นับเป็นการนำร่องสำรวจครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และประมง โดยคัดเลือกอำเภอที่มีจำนวนประชากรเกษตรมากที่สุด 5 อำเภอ ได้แก่ อ.พนมสารคาม (ต.บ้านร่อง) อ.สนมชัยเขต (ต.ท่ากระดาน) อ.บางน้ำเปรี้ยว (ต.หนองทอง) อ.เมืองฉะเชิงเทรา (ต.บางเตย) และ อ.บ้านโพธิ์ (ต.สิบเอ็ดศอก) รวมจำนวนเกษตรกรตัวอย่าง 240 ราย เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ซึ่งจะครอบคลุมการสำรวจทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การเพาะปลูกพืช ผลผลิต มิติสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาในพื้นที่ การใช้ทรัพยากรดินและน้ำ การใช้ปุ๋ยและสารเคมี และ มิติด้านสังคม อาทิ การใช้แรงงานภาคเกษตร การจ่ายค่าตอบแทน ปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการถือครองที่ดิน

ของเกษตรกร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสำรวจถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกษตรกรต้องพบเจอในช่วงของการแพร่ระบาดที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

“จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่า ปัจจุบัน ไทยมีจำนวนผู้ตกยากหรือผู้อยู่ที่ ร้อยละ 9 ซึ่งมีระดับความอดอยากทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 5 ที่ UN กำหนด ดังนั้น

ไทยจะต้องรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ตามตัวชี้วัด SDGs 2.4.1 ต่อ UN ภายในปี 2573 โดยการลงพื้นที่นำร่องสำรวจในครั้งนี้ เราแบ่งทีมเป็น 7 สายสำรวจทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งผลสำรวจที่ได้จากการลงพื้นที่ จะวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีของ FAO และที่สำคัญจะเป็นแนวทางหลักในการขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป ซึ่งการรายงานผล จะรายงานในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เกษตรกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ ยั่งยืน ไม่ยั่งยืน และยอมรับได้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยได้ผลักดันการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

SDGs 2.4.1 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ในการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนรวมกว่า 4.38 ล้านไร่” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ SAS-PSA มีกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ 2 ปี 8 เดือน (26 มีนาคม 2563 - 25 พฤศจิกายน 2565) โดยนำร่องใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา และลาว ในส่วนของประเทศไทย ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และจัดทำรายงานผลการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ก่อนเตรียมขยายผลการสำรวจให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : Q2ผลผลิตปาล์มออกมามากดีราคาตกครึ่งพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก.

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

สมัคร ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

🏠 [คอลัมน์](#) - [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [ตลาดทุน](#) [กรม](#) [ในประเทศ](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#) [ผู้หญิง](#) [บันเทิง](#) [ยานยนต์](#) [Like share](#)

หน้าแรก / ในประเทศ

Q2ผลผลิตปาล์มออกมามากดีราคาตกครึ่งพร้อมชดเชยประกันรายได้4บาท/กก.

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06:00 น.

🐦 77% [ติดตามข่าวนี้](#) [Like 469K](#) [Google plus](#)

นางณัฐชยา ทวีไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดผลข่าวจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มช่วงปี 2564 จำนวน 8,807.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เบื้องต้น ได้จัดสรรให้เกษตรกรรายละ 4,613.04 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรปลูกปาล์มที่มีพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตปาล์มที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับการจ่ายเงินชดเชย กำหนดระยะเวลาดำเนินการโครงการ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 มีหลักเกณฑ์เงื่อนไข เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการ ในปี 2562 - 2563 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยตามที่ขึ้นบัญชีรายชื่อครัวเรือนไม่เกิน 25 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 15 ล้านบาท ไร่ละไม่เกิน 4 บาท ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยทุกวันที่ 15 ของเดือน อย่างไรก็ตามรอบในการจ่ายเงินชดเชยวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาจากอ้างอิงผลผลิตปาล์ม (เฉลี่ยไร่ละ 18%) ที่ใกล้เคียงกับ 6.25 บาท ซึ่งมีผลสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ 4 บาท ซึ่งยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร

หากพิจารณาตามผลการดำเนินงานปี 2564 (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) สดก. คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิต 16.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 16.17 ล้านตัน ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 3 โดยไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) มีปริมาณผลผลิต 3.26 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 6 คิดเป็นปริมาณปาล์มดิบเฉลี่ยไร่ละ 0.16 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการใช้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 0.20 ล้านตัน ส่งผลให้ต้องนำปาล์มดิบเก็บไว้เพื่อจัดคง ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้จึงมีแรงค้ำจุนในระดับสูง

ด้านราคามลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ ในช่วงไตรมาส 1 เฉลี่ยไร่ละ 6.15 บาท ขณะที่ราคามลปาล์มดิบเฉลี่ยไร่ละ 38.24 บาท อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) จะมีช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุด คาดว่าจะมีผลผลิต 5.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 72 โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม ผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุด ประมาณ 1.99 ล้านตัน ดังนั้น คาดว่าราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 อาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1

“แม้ว่าผลผลิตช่วงไตรมาส 2 จะมากขึ้นก็ตาม เกษตรกรควรเฝ้าระวังเรื่องการทำปาล์มคุณภาพ เพราะสินค้าปาล์มดิบที่มีคุณภาพดีจะมีราคาขายดีกว่าปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ และขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลปาล์มคุณภาพ ตั้งแต่กลางจากสายปาล์มที่มีผลปาล์มสุกที่ผลปาล์มสุก ครองความชื้น และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5 - 10 นาทีต่อช่อสาย และหากเกษตรกรที่จ้างตัดปาล์มมีแนวโน้มให้เกษตรกรควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มมีแนวโน้มให้ได้คุณภาพผลปาล์ม “รองเลขาธิการ สดก. กล่าว

🐦 77% [ติดตามข่าวนี้](#) [Like 469K](#) [Google plus](#)

แจ้งข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น [ส่ง](#)

Breaking News

06:00 น. 'เงินคืน'ของ ปาล์มโคโรนาเสียหายเกินขอบ ราชฯเปิดศาลโปคาบา

06:00 น. คร.จับ 20 มือแก๊งค้ายา

06:00 น. ศพพ.จ.อุบลฯ-คืบ.112 ฆาตกรฆ่าตัว

06:00 น. อุศุคเคื่อง48จว.รับผิด ทรพญู

06:00 น. ดศค.22มีนาคมนี้ ผู้ประกัน

06:00 น. ดศค.33โครงการรักใน ร่ม

06:00 น. ฟ้าโฆเปิดผลสำรวจ58%

หนบร่างรณ.ใหม่ โฟโฆร.ยึดรณคตัง

ดูทั้งหมด

Banner

300x300

'มนัญญา' ขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัยพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่



น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ผู้ช่วย ศ.พิเศษ ดร.อลงกรณ์ วัชรกี รองวจ.อุทัยธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาและมอบแนวทางการขับเคลื่อนกัญชาใน จ.อุทัยธานี ก่อนร่วมจัดแต่งทรงพุ่มกัญชาให้สวยงาม ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยเกษตรปลอดภัย ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต ฟังสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี พร้อมรับฟังความเป็นมาของการรวมกลุ่มการปลูก



กัญชา จ.อุทัยธานี จากนายชาติชาย วงศ์เฉลียว ประธานเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนผู้ปลูกกัญชา จ.อุทัยธานี

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า จ.อุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน จ.อุทัยธานี โดยการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวครอบคลุมครบทุกอำเภอ มีวิทยาลัยชุมชนเข้าร่วมโครงการ 15 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก "กัญชา" จัดเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ ที่จะพัฒนาและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของ จ.อุทัยธานี ได้ในอนาคต ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย กัญชา พืชเศรษฐกิจคุณภาพเพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ

ฐานราก โดยมอบให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดูแล สนับสนุนให้

เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ทุกครัวเรือน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์กัญชาพันธุ์แรกคือ "อิสระ 001" และพันธุ์ กัญชง 4 สายพันธุ์ เกษตรกรสามารถปลูกได้ เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ควบคุมการนำเข้าเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์ ได้เมล็ดพันธุ์

ปลอดจากโรคและแมลง และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่สากลกำหนด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการผลิตต้นกล้ากัญชาและกัญชงทุกขั้นตอน

เกษตรกรที่นำไปปลูกสามารถตรวจสอบที่ไปที่มาได้ในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาและกัญชงตามความต้องการ พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจรวบรวมสายพันธุ์กัญชา และกัญชงในประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อเป็น

ทรัพย์สินของประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

จัดทำโครงการจัดตั้ง “ตลาดกลางกัญชาของสหกรณ์” เพื่อกำหนดราคาตลาดกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย โดยต้องมีใบอนุญาตจาก

“วันนี้ได้รับฟังและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ใน จ.อุทัยธานี โดยขอความร่วมมือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างจริงจัง เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปฏิบัติการตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนา กัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการผลิตและการตลาดในจังหวัด ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป” รมช. มัญญา กล่าว.

เกษตรฯจัดยิ่งใหญ่ 'Mango of SIAM' 2-6เม.ย. ที่สุดแห่งมะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก

เกษตรฯ ยกทัพผลไม้ทุกห้างกลางกรุงในงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก” ระหว่าง 2-6 เมษายน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” อุดหนุนนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถึงความร่วมมือและความเป็นไปได้ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้แก่ ICONSIAM, Central Pattana, The Mall, Tops Market, Makro, Lotus, Big C เพื่อวางแผนภาพรวมทั้งปีในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าไปจำหน่ายตามฤดูกาล ภายใต้ความร่วมมือการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

สำหรับในช่วงระยะเวลาที่จำเป็นต้องเร่งทำเป็นกรณีพิเศษคือเรื่องผลไม้ ซึ่งผลไม้เขตร้อนเริ่มออกสู่ตลาดแล้วและจะออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมถัดจากนี้ไป ผลไม้ไทยถือว่ามีความหลากหลายมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทางด้านการตลาดต้องดำเนินการทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการช่วยระบายผลไม้ทั้งในส่วนตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัว โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกผลไม้ในภาพรวมยังทำได้ไม่ 100% จึงต้องหันมาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศเพื่อช่วยชาวสวนเพิ่มให้มากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ ICONSIAM ได้กำหนดจัดงาน “Mango of SIAM ที่สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2564 ณ บริเวณชั้น G ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM พร้อมรณรงค์แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทย

อยู่รอด” อุดหนุนชาวสวนผลไม้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชาวสวนผลไม้กระจายผลผลิต โดยเฉพาะระยะนี้เป็นเทศกาลของมะม่วงซึ่งมีผลผลิตจากหลายพื้นที่ทยอยออกสู่ตลาด กรมฯ จึงร่วมกับสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย กัดสรรผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วงคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาร่วมออกบูธจำหน่าย รวม 25 บูธ ประกอบด้วย สินค้ามะม่วงจากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย 8 บูธ สินค้าเกษตรจากกลุ่มแปลงใหญ่ 6 บูธและบริการต่างๆ จำนวน 5 บูธ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการเกษตร ปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ฮอริโมน ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนเมือง รวมทั้งการให้บริการขนส่ง เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry เป็นต้น

กิจกรรมภายในงานนอกจากมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแล้ว ยังจัดแสดงนิทรรศการประกอบเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน เช่น เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงคุณภาพดี ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษามะม่วง ศัตรูสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง การพัฒนาคุณภาพมะม่วงส่งออก/ดัชนีการเก็บเกี่ยวมะม่วง การแสดงความหลากหลายทางสายพันธุ์มะม่วง และมะม่วงที่ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

จัดแผนรับมือภัยพิบัติด้านเกษตรหน้าฝน

นายสำราญ สารบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตรครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ช่วงกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม ก่อนวันช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงเตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยขอความร่วมมือให้กรมชลประทานทำแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝน และร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินทำแผนคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมการข้าว

กรมชลประทาน และกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันวางแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตรในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียม

การจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานของหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของประเทศในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2564) มีน้ำใช้การ 16,065 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ภาคเหนือมีปริมาณน้ำใช้การ 3,459 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำใช้การ 3,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันตก มีปริมาณน้ำใช้การ 3,119 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคกลางมีปริมาณน้ำใช้การ 625 ล้านลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำใช้การ 1,037 ล้านลูกบาศก์เมตร และภาคใต้มีปริมาณน้ำใช้การ 4,125 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในภาพรวมถือว่าการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำ

ห้องร้องทุกข์

โทร. 0-2127-1000
แฟกซ์ 0-2272-1333
จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.

- ปิดทางชาวบ้านหมู่ 5 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแกลง จ.สระบุรี ร้องมาถนนที่เคยเป็นทางเข้าบ้านมานานหลายสิบปี ตั้งแต่สมัยเป็น ทางเกวียนพัฒนาจนเป็นทางสาธารณะ จู่ๆเจ้าของที่ดินที่ถนนพาดผ่าน ใช้อุบายปิดทางเข้าออกบอกร้างไม่ใช้ ทางสาธารณะ ทุกข์เลยตกกับชาวบ้าน 8 หลังคาเรือน ไม่มีทางสัญจร วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยด้วย...
- กลิ่นเหม็น ชาวบ้านริมคลองเปรมประชากร ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์

เขตจตุจักร กว่า 60 หลังคาเรือนเดือดร้อนจากโรงงาน อะลูมิเนียม ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชุมชน ปล่อยกลืนรบกวน ได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 3 ปี แสบตา แสบจมูก จนต้องปิดบ้าน เคยร้องเรียนให้โรงงานแก้ไขแต่เรื่องก็หายเงียบ...

- ราคาตก เกษตรกรปลูก ข้าวโพดหวาน ใน ต.เจดีย์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เดือดร้อนจากปัญหาวิกฤติ ข้าวโพด ราคาตกต่ำในรอบ 10 ปี ไม่มีตลาดรับซื้อขายไม่ได้ลงทุนไปแล้วสูญเปล่า บางคนต้องประกาศ แจกฟรี ใครอยากได้ไปหักเอาเองในไร่ อยากให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาทางช่วยเหลือด่วน...
- ขอลอาหาร ผุงลิงแสมกว่า 2 หมื่นตัว ใน วัตถุประสงค์ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ กำลังจะลดอาหารจาก กัญแดง อาหารตามแหล่งธรรมชาติขาดแคลน

นักท่องเที่ยวน้อยลง ไม่มีคนนำอาหารมาเลี้ยงทาง วัดต้องเปิดรับบริจาคอยากให้ผู้ใจบุญช่วยเหลืออาหาร และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำหมันลิง ไม่ให้ขยายพันธุ์มากขึ้น...

- ส่องสว่าง การไฟฟ้านครหลวงชี้แจงกรณี ไฟส่องสว่างถนน บางกรวย-ไทรน้อย จ.นนทบุรี ดับเป็นระยะทางยาว ตรวจสอบพบอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ไทรน้อย ได้ประสานแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ หากพบเห็นสายไฟฟ้า ชำรุด แจ้งผ่าน การไฟฟ้านครหลวง ได้ทุกช่องทาง รวมทั้งทางโซเชียลมีเดียของ MEA หรือ Call Center 1180.

helpcenter@thairath.co.th

มกอช. เดินหน้าตัวเข้มกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เร็ยรู้ เข้าใจใช้ระบบ PGS พร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น มุ่งสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานมีหน้าที่ในการกำหนด ตรวจสอบรับรองควบคุม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตั้งแต่ไร่นาจนถึงผู้บริโภค ด้วยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีความประสงค์ที่จะทำให้จำนวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้เข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 20 ต่อปีซึ่งการดำเนินการด้านการผลิต ตรวจสอบและรับรองสินค้าในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) นั้น จำเป็นต้องสร้างกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาให้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจสอบรับรองระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรของชุมชนได้รับการรับรองตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น มกอช. โดยกองรับรองมาตรฐาน ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว จันทบุรี และระยอง (ตั้งเป้า 4 จังหวัด ให้ได้ 220 ราย



จัดสัมมนาที่ จ. นครนายก ได้ 50 ราย สระแก้ว ได้ 90 ราย จันทบุรีและระยอง กำลังจะจัดสัมมนา) เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับกระบวนการการรับรองแบบมีส่วนร่วม พร้อมพัฒนาผู้ตรวจประเมินของกลุ่มเกษตรกรในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม และรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ โดยกองรับรองมาตรฐานจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ที่ผ่าน มกอช. ได้ดำเนินโครงการยกระดับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน (PGS) ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง ขอนแก่น มหาสารคาม

กำแพงเพชร และนครสวรรค์ ซึ่งมีเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS มาร่วมโครงการ รวมจำนวน 393 ราย

“ทั้งนี้ มกอช. มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินการตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคนที่สามารถเป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้นได้ โดยตรวจทั้งในแปลงของกลุ่มตนเอง และแปลงของกลุ่มสมาชิกภายในจังหวัด ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร” เลขาธิการ มกอช. กล่าว



จัดทัพบุทางเลือกตั้ง

● ประเมินสถานการณ์คว่ำรัฐธรรมนูญ ●

นี่ เป็นนักการเมืองอีกคนที่ขึ้นชื่อว่า “ใจนักเลง” ผู้มีอิทธิพลใหญ่มักเรียกขานว่าพี่ มีคอนเนกชันทั้งในและนอกสภา บารมีทางการเมืองบานสะพรั่ง นั่งอยู่เบื้องหลังช่วย คุมเสียงในสภา

วันนี้ทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังถูกทำแท้ง จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ไปไข่มุมมอง รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์

โดยขอเริ่มภารกิจในกระทรวงเกษตรฯ กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวง และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรม (อ.ต.ก.)

ตั้งแต่เข้ามาบริหารงานเกือบ 2 ปี เน้นทำงานเชิงรุก ทั้ง ส.ป.ก. เดิมแถมมอบหนังสือเข้า ทำประโยชน์ ไม่มีการต่อยอดเกษตรกรไม่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิต ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ไม่กล้าใช้เงินกองทุน ส.ป.ก.ปีละกว่า 1 พันล้านบาท จากการเก็บค่าเช่าการทำประโยชน์ พื้นที่ ส.ป.ก. ก็กล้าใช้เอาไปช่วยเหลือเกษตรกร โดยเมื่อมอบที่ดิน ส.ป.ก.ให้เกษตรกร พร้อมให้อาชีพอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย โดยบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เช่น เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในที่ดิน ส.ป.ก. ทำเกษตรแปลงใหญ่ กว้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งแหล่งน้ำ ไฟฟ้าครบวงจร หลังจากนั้นกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปพัฒนาที่ดินให้พร้อมสรรพ ใช้ เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ปลูกพืชไร่ พืชสวน

อย่างโครงการกระบี่น้อยสมาร์ทซิตี้ จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ที่ยึดจากนายทุน ทำพื้นที่ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่เหลือทำเป็นพื้นที่ส่วนกลาง โครงสร้างพื้นฐานครบครัน

การสร้างอาชีพใหม่ เน้นปลูกสมุนไพร ประกอบด้วย กระจายชาว ขมิ้น ฟ้าทะลายโจร เริ่มปลูกออฟที่ จ.ลำปาง ต่อไปเตรียมจัดโซนนิ่งทุกจังหวัด เพื่อปลูกสมุนไพรให้เหมาะสมกับ สภาพดินและภูมิอากาศ

อ.ต.ก.ทำหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เล็กๆ เป็นตัวกลางรับซื้อสมุนไพรและส่งออกตลาดยุโรป ขณะที่กรมฝนหลวงเตรียมรับมือภัยแล้ง แก้ปัญหาหมอกควันยับยั้ง การเกิดพายุลูกเห็บอยู่ตลอดเวลา

ภารกิจในกระทรวงลุยทำงานเชิงรุก ภารกิจทางการเมืองก็ถูก มอบหมายให้ทำงานสำคัญๆมาตลอด

ย่อมมองทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น หลังที่ประชุมรัฐสภาทำแท้งก่อนคลอด

โดยเมื่อถูกถามถึงความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไร

สาระสำคัญที่สุดก่อนตัดสินใจเดินหน้า ทีมกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐต้องศึกษา คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อหาทางออกที่เหมาะสม หากทำนอกเหนือจากคำวินิจฉัย หมิ่นเหม่ทำผิดกฎหมายได้

เห็นได้จากก่อนโหวตวาระ 3 ในที่ประชุมรัฐสภา ส.ส.หลายคนในพรรคพลังประชารัฐ ก็กังวล ต่างเป็นห่วงสถานะของตัวเอง ในที่สุดพรรคถึงมีนโยบายโหวตฟรีสไตล์

และคงต้องเชิญพรรคร่วมมาหารือกัน ให้เดินไปทิศทางเดียวกัน

หลังปรับ ครม.ก็ต้องลงพื้นที่ ประชาชนถามมาก็ชี้แจงได้ว่า เราปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ประชาชนลำบาก เราจะเร่งช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เป็นสาระสำคัญกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ทีมการเมือง ถามว่า “กลุ่ม 3 ข.” ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรฯ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ขอยกขึ้นระดับรัฐมนตรีว่าการ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับโอกาสดีจากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และจากรองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให้ทำงานพิเศษแก้ปัญหาประชาชนทุกกลุ่ม

ใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ขลุกอยู่กับประชาชน ไม่มีเวลา ไปคิดถึงเรื่องอื่น เราพอใจในจุดที่เป็นอยู่

“ถามว่าการปรับครม.แทนตำแหน่งที่ว่างลงตัวเอง ไม่เคยคิดไม่เคยฝันจะไปอยู่ตรงนั้น

รู้ตัวเองดีว่าไม่เหมาะ พอใจอยู่ที่เดิมไม่เคยสร้าง เงื่อนงายให้ผมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ

แม้แต่คำว่า 3 ข. ก็ไม่มีคนเข้าใจกันเองว่า 3 ข. ประกอบด้วย สันติ-ธรรมนัส- นฤมล ความจริงไม่ใช่”

การเข้าไปช่วยแก้ปัญหา กลุ่มความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย ถูกมองว่าต้องการขยับไป เป็น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ. ธรรมนัส บอกว่านายกฯ แต่งตั้งรองนายกฯ พล.อ. ประวิตรเป็นประธาน แก้ปัญหาของขบวนการ ประชาชน เพื่อสังคม ที่เป็นธรรมหรือฟื้นฟู



ผมเป็นรองประธานฯ ก็ต้องเข้าไปช่วย พอเข้าไปในฐานะคนกลาง ก็ไม่ได้ขัดกับ รมต.ท็อป (นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ) เราต้องการแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อให้เหตุการณ์สงบ

บทบาท “กลุ่ม 3 ข.” ทำไม่มีบาร์มีมากในพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า ความจริงมันไม่ใช่

ภายในพรรคอาจจะเข้าใจผิด เช่น ทำไมผมเข้าไปยุ่งเกือบทุกเรื่อง เพราะเคยทำมาตั้งแต่ก่อตั้งรัฐบาล พอมีปัญหาเกิดขึ้น ก็มอบหมายให้ เข้าไปเป็นตัวประสาน

ถามว่า 8 ช. มีบทบาทหรือไม่ สำหรับผมก็ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในพรรคที่สันติก็ไม่ค่อยมีบทบาทก็เอามาเขียนโยงเป็นเรื่องเป็นราว ผมกับพี่สันติก็แทบไม่ได้ดีอะไรกัน

งานในสภาส่วนใหญ่มีพี่วิรัช (นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ) เป็นตัวหลักงานดูแลการเลือกตั้ง มีผมเป็นหลัก

ดูแลการเงินในพรรค มีอาจารย์หม่อม เจริญญิกพรรคเป็นหลัก พี่แสงค์ (นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายฯ และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ) ก็มีบทบาทเหมือนกันหมด

แต่งงานภายในพรรคส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรทำเป็นงานภาคสนามมากกว่า ผมถึงดูโดดเด่นกว่าเพื่อน

ภายในพรรคพลังประชารัฐมีหลายกลุ่มก้อน คู่แข่งพรรคแตก หรือสามารถเดินต่อไปได้ถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า เป็นไปไม่ได้ เชื่อมันทุกคนทุกกลุ่มอยู่เหมือนเดิม

หลายคนคาดการณ์พรรคแตกผมเชื่อมั่นไม่มีหรอก

แม้พรรคนี้เกิดจากการรวมตัวกันแบบหลวมๆ มีกลุ่มคนที่หลากหลายสไตล์

ยามว่างหาเรื่องชวนทะเลาะ พอเกิดศึกก็หันหน้ามารักกัน

ทุกครั้งเวลาถึงคราวสู้ศึก สังเกตได้ว่าผมนึกหลังกันแน่น

จะปรับโครงสร้างพรรคใหม่เพื่อทดแทน

ตำแหน่งที่ว่างลงอย่างไร ร.อ.ธรรม-

นัส บอกว่า หัวหน้าพรรครักทุกคน

โดยเท่าเทียมไม่เชื่อว่าท่านป็นใจให้

ใครมากกว่าใคร คงเตรียมวางคน

สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป

ทั้งตำแหน่งรองหัวหน้า

เลขาธิการพรรค กรรมการ

บริหารพรรค

ผมอยู่ตรงไหน

ก็ทำงานได้ เพราะ

รับผิดชอบดูแลการ

เลือกตั้ง

ตำแหน่งเลขา-

ธิการพรรคที่อาจถูก

เปลี่ยนตัว ร.อ.ธรรมนัส บอกว่า หลายคนมองว่าเป็นพี่แสงค์เหมือนเดิม

ซึ่งทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้ว อาจดีกว่าคนใหม่ที่ขึ้นมาเป็นต่อไป ใครจะ

ไปรู้ แต่หลายคนก็มองว่าเป็นพี่สันติ ท้ายสุดท่านหัวหน้าพรรคเป็นคน

ตัดสินใจ

มีชื่อ ร.อ.ธรรมนัสขยับเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.

ธรรมนัส บอกว่า ไม่คิดไปแย่งตำแหน่งของใคร ทำให้เกิดความรู้สึกที่

ไม่ดีเปล่าๆ ขณะนี้เป็นรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ รับผิดชอบการเลือกตั้ง

ขณะนี้เริ่มกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการเลือกตั้งใหญ่

ดึงนักวิชาการ นักธุรกิจ ช่วยวางนโยบายสำหรับการหาเสียง

มีแผนขยายฐานเสียงคนรุ่นใหม่ มีนโยบายจับต้องได้

และหลังปรับ ครม.เรียบร้อย พรรคจะเริ่มวางทิศทางการให้ชัดเจน

ไปตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาได้ทำตามนโยบายที่หาเสียงอะไรไปแล้วบ้าง

มีนโยบายด้านไหนที่ยังไม่ได้ทำอีก

เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ลองผิดลองถูกมาเยอะ พรรคต้องกลับมา

ทบทวน

เพื่อเดินหน้าสร้างประ โยชน์แก่ประเทศและประชาชน

และขอมองไปข้างหน้าว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปสู้ศึกอย่างไร

มอบหมายวางคนรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้พร้อม

พรรคพลังประชารัฐต้องเตรียมตัวล่วงหน้า.

ทีมการเมือง